

TĂNG TỐC, BỨT PHÁ TRONG NĂM 2025...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: TRINH CUỒNG

Sáng ngày 8/1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, lãnh đạo các tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2024, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, kinh tế - xã hội của Việt Nam tiếp tục phục hồi tích cực, đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tăng trưởng GDP cả năm đạt 7,09%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ghi nhận kỷ lục với khoảng 800 tỷ USD, tăng dự thương mại ước đạt khoảng 24 tỷ USD; thu ngân sách đạt 2 triệu tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 40 tỷ USD. Các đột phá chiến lược được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả rõ nét. Chuyển

đổi số đạt hiệu quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng cao. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, chỉ rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thành công phương hướng, nhiệm vụ Trung ương có kết luận và Quốc hội thông qua nghị quyết, nhất là kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, đột phá.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu thống nhất với chủ đề của năm 2025 là "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá", đồng thời gọi mở một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025. Trong đó, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương phải thống nhất về nhận thức và hành động, ưu tiên trước mắt là thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chú trọng đổi mới để phát triển, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn 8%; tăng vọt, phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, coi đây là "đột phá của đột phá". Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền

kinh tế. Tập trung xây dựng ngay kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 của cả nước và từng địa phương với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đột phá, khả thi, hiệu quả. Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, lực lượng sản xuất mới. Có cơ chế đủ mạnh để thu hút đầu tư, phát triển các ngành, lĩnh vực mới nổi, công nghệ cao. Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mở rộng thị trường tiêu dùng, nâng cao đời sống nhân dân. Triển khai quyết liệt các giải pháp để huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn vay trong và ngoài nước, nguồn lực hợp tác công tư và các nguồn lực hợp pháp khác để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án quy mô lớn, có tác động lan tỏa. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; chủ động thông tin, tuyên truyền, tạo động lực và đồng thuận xã hội để cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

THU HIỀN

KHEN THƯỞNG 12 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 8/1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Năm 2024, Văn phòng Tỉnh ủy và các văn phòng huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung hoàn thành khối lượng công việc lớn, trọng tâm là làm tốt công tác tham mưu, phục vụ giúp cấp ủy xây dựng và hoàn thành chương trình làm việc năm; tham mưu, chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các kỳ họp,

nhiệm vụ phát sinh của cấp ủy; chủ động theo dõi, đôn đốc, tổng hợp thông tin tình hình trong tỉnh, nắm bắt những vấn đề quan trọng, đột xuất, kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, đồng thời chuyển tải thông tin đến các đơn vị trong tỉnh. Văn phòng cấp ủy trong tỉnh đã chủ động tham mưu, chuẩn bị đề cương văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; duy trì việc ứng dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" trong toàn Đảng bộ tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn nghiệp vụ tài

chính đảng đối với các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Năm 2025, Văn phòng Tỉnh ủy và các văn phòng huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phấn đấu làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động định kỳ của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy, chất lượng công tác quản trị, hành chính, lễ tân, văn thư, lưu trữ, phục vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí

thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác văn phòng cấp ủy đạt được trong năm 2024. Đồng chí đề nghị, trong năm 2025 đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy trong tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu và phục vụ cấp ủy bảo đảm chuẩn chỉ, linh hoạt; rèn luyện kỹ năng, thái độ giao tiếp, ứng xử văn minh trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Văn phòng cấp ủy cần cấp cần chú trọng làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các văn kiện chính trị bảo đảm chất lượng; tham mưu, phục vụ tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; tác phong trong thực hiện sắp xếp

tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị văn phòng cấp ủy đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động triển khai thực hiện Đề án "Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh Thái Bình" để nâng cao hiệu quả công tác.

Tại hội nghị, 2 cá nhân và 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2024 được biểu dương, khen thưởng.

HÀ PHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Bảo tàng tỉnh; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tổ chức lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp thể thao tỉnh; bổ sung quỹ đất để xây dựng Bảo tàng tỉnh. Sở Xây dựng rà soát, đánh giá lại nhu cầu sử dụng đất các công trình trong quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp thể thao tỉnh; kiểm tra, rà soát các nội dung khác có liên quan đến công trình Bảo tàng tỉnh để tham mưu UBND tỉnh sớm đầu tư xây dựng dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng thông qua với một số đề xuất của Sở Xây dựng và các sở, ngành chức năng; đồng thời, cho ý kiến cụ thể vào một số nội dung về quy

hoạch vị trí xây dựng các công trình văn hóa, thể thao. Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với thành phố Thái Bình và đơn vị tư vấn để xuất xây dựng khu thương mại, dịch vụ phục vụ khu liên hợp thể thao tỉnh; giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các nội dung liên quan đến quy hoạch và vị trí xây dựng các công trình văn hóa, thể thao tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Chiều cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến về việc lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở tại khu đất ao Chiếu Thảng cũ, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình); tháo gỡ khó khăn, bất cập trong thực

hiện thực tục bán giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

* Sáng ngày 8/1, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Công ty TNHH Tập đoàn Thiết kế kiến trúc Đại học Đồng Tế (Trung Quốc) để ký kết hợp tác với Thái Bình với Công ty TNHH Tập đoàn Thiết kế kiến trúc Đại học Đồng Tế. Cùng có lãnh đạo một số sở, ngành và nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh, trong đó nhấn mạnh: Thái Bình có quỹ đất phát triển công nghiệp đủ lớn được giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tỉnh có trung tâm điện lực với các dự án nhiệt điện, điện khí LNG và điện gió

sẽ được đầu tư bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển; có nguồn nhân lực dồi dào, đa qua đào tạo, chất lượng cao. Tỉnh đã quy hoạch và đang triển khai phát triển hệ thống các khu đô thị, tổ hợp đô thị - dịch vụ - công nghiệp nên đây là cơ hội để Công ty TNHH Tập đoàn Thiết kế kiến trúc Đại học Đồng Tế có thể hợp tác với Thái Bình với những dự án cụ thể trong tương lai. Thái Bình đang là địa bàn đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh luôn chào đón các nhà đầu tư FDI đến tỉnh để giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh, trong đó nhấn mạnh: Thái Bình có quỹ đất phát triển công nghiệp đủ lớn được giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tỉnh có trung tâm điện lực với các dự án nhiệt điện, điện khí LNG và điện gió

ĐỔI MỚI, NÂNG TẦM...

(Tiếp theo trang 1)

và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện như ủng hộ tặng quà tết và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo... với hàng chục tỷ đồng.

Năm 2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ưu tiên tổ chức một số hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại trong nước và quốc tế; chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tháo gỡ. Tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, vận động cộng đồng doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của tỉnh trong sản xuất, kinh doanh; phấn đấu kết nạp từ 30 - 50 doanh nghiệp hội viên mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, sản xuất, kinh

doanh hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhấn mạnh năm 2025 vẫn còn không ít khó khăn, nằm có nhiều sự kiện lớn, trọng đại của đất nước và của tỉnh, nhằm giúp doanh nghiệp tăng tốc phát triển đóng góp quan trọng để tỉnh về đích kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần chú trọng xây dựng tổ chức Hội mạnh về số lượng, tinh về chất lượng, phấn đấu đến năm 2030 có trên 50% số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Có những hỗ trợ thiết thực giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao trình độ quản trị theo chuẩn khu vực;

KIẾN XƯƠNG KHEN THƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

vượt chỉ tiêu giao, đạt gần 1.600 tỷ đồng, đạt 123% dự toán...

Năm 2025, Huyện ủy Kiến Xương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị; trong đó, nhiệm vụ chính trị, trong đó, khai thác tiềm năng từ cơ sở, xử lý sớm các vụ việc, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Quan tâm xây dựng báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp, trong đó cần chỉ rõ những nhiệm vụ cụ thể, công tác nhân sự phải bảo đảm theo đúng quy định. Tiếp tục làm

tốt công tác tuyên truyền, vận động, công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực. Rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từ đó xây dựng kế hoạch để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Trước mắt, tập trung chăm lo tốt cho nhân dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền; thực hiện nghiêm công tác quản lý hộ khẩu, việc lập hồ sơ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Ất Ty 2025.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương khen thưởng 2 tổ chức cơ sở đảng xuất sắc tiêu biểu năm 2024; 8 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong công tác xây dựng Đảng; 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 8/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Theo quyết định, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y các đồng chí: Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Hồng Tâm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Thanh Phong và Đặng Hồng Tâm, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trên cương vị mới hai đồng chí tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sự trưởng, tâm huyết, trách nhiệm để tham mưu lãnh đạo, triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành kiểm tra Đảng toàn tỉnh; nêu cao tinh thần đoàn kết cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Hồng Tâm đại diện hai đồng chí tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; giữ vững bản lĩnh, uy tín trong quá trình lãnh đạo, thực thi nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

QUYNN LƯU

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

các hoạt động tuyên truyền; chủ động tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Trong năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Chính trị huyện Tiên Hải đã biên soạn, phát hành trên 10.800 cuốn bản tin nội bộ của huyện, cấp phát trên 13.000 cuốn bản tin thông báo nội bộ của tỉnh và gần 1.000 quyển tạp chí báo cáo viên, bản tin tham khảo; mở 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 3 lớp sơ cấp lý luận chính trị, 23 lớp bồi dưỡng cán chuyên đề, 17 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng. Việc tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của các cấp được coi trọng; chủ động thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Năm 2025, Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Chính trị huyện Tiên Hải tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, trong đó quan tâm tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; tham mưu công tác tình nguyện tổ chức bộ máy chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng đạo đức cách mạng của đảng viên; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, UBND thành phố đã tuyên dương, khen thưởng 1 tập thể, 7 giáo viên và 13 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2024 - 2025.

Lãnh đạo thành phố đề nghị trong năm học 2024 - 2025 và những năm tiếp theo, ngành giáo dục cần đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển của giáo dục thành phố; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức tạo nguồn, lựa chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi để có nhiều học sinh giỏi các cấp. Thời gian tới, các cấp, các ngành, các nhà tài trợ và các bậc phụ huynh học sinh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho ngành giáo dục, để sự nghiệp giáo dục thành phố tiếp tục gặt hái những kết quả, thành tích xuất sắc, góp phần giữ vững vị trí top đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục và đào tạo.

**BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
Tập huấn cán bộ năm 2025**

Từ ngày 8 - 10/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ lực lượng thường trực năm 2025 cho hơn 100 đại biểu là cán bộ chỉ huy cấp phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh; chỉ huy, trợ lý chủ chốt của ban CHQS các huyện, thành phố và Trung đoàn Bộ binh 568.

Các đại biểu tham gia tập huấn nghiên cứu một số nội dung về quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam; quy định mang mặc lễ phục sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; công tác quản lý, bảo đảm kỹ thuật cơ súng, pháo, khí tài, đạn dược sẵn sàng chiến đấu và diễn tập, hội thi, hội thao; cách đánh máy bay không người lái của lực lượng phòng không lực lượng trên chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; tổ chức, phương pháp xây dựng kế hoạch và huấn luyện chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị; thống nhất một số nội dung trong điều lệnh đội ngũ. Ngoài ra, lớp tập huấn còn cung cấp một số nội dung công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; một số điểm mới về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn bảo đảm kỹ thuật xe - máy thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; một số nội dung của Luật Đất đai năm 2024, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự...

Thông qua tập huấn, các đại biểu kịp thời nắm bắt công tác quy định mới của Bộ Quốc phòng, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo sát với nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2025.

HỒNG QUÂN

THÔNG BÁO

Văn phòng công chứng Hà Anh Tuấn xin thông báo: Văn phòng công chứng Hà Anh Tuấn được UBND tỉnh Thái Bình cho phép thành lập theo Quyết định số 2268/QĐ-UBND, ngày 26/12/2024 và được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 25/TP-ĐKHĐ-CC, ngày 06/01/2025. Văn phòng có 2 công chứng viên học danh gồm:

1. Ông Hà Anh Tuấn - Trưởng Văn phòng; Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 2048/QĐ-BTP, ngày 20/7/2012 của Bộ Tư pháp;
2. Bà Đỗ Thùy Dương - công chứng viên học danh; Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 1078/QĐ-UB, ngày 20/5/1992 của UBND thành phố Hà Nội.

Văn phòng Công chứng dự kiến khai trương hoạt động vào ngày 10/01/2025 tại: Lô LK4-47 Khu đô thị TNR (mặt đường Võ Nguyên Giáp), xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Vậy Văn phòng Công chứng Hà Anh Tuấn xin trân trọng thông báo để quý khách có nhu cầu công chứng liên hệ. (Số điện thoại liên hệ: 0912.88.76.76 - 0355.18.18.18)